

รักษาจิตใจให้สะอาด สติปัญญาให้ชัดเจน และสัมผัสประสบการณ์กับสภาพที่เป็นเวทนางฟ้าที่เป็นแสงและเบาสบาย

วันนี้บัพดาตากำลังเห็นลูกๆ ที่เป็นนายของตนเอง อำนาจในการปกครองตนเองเป็นสิทธิโดยกำเนิดของชีวิตบราห์มิน บัพดาตาได้ทำให้บราห์มินทุกคนนั่งบนบัลลังก์แห่งอำนาจในการปกครองตนเอง ทุกดวงวิญญาณบราห์มินได้รับสิทธิของอำนาจในการปกครองตนเองทันทีที่ถือกำเนิดมา ยิ่งลูกอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการมีอำนาจในการปกครองตนเองมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งสัมผัสกับแสงและอำนาจภายในตัวลูกเองมากขึ้นเท่านั้น

วันนี้บัพดาตากำลังเห็นมงกุฎแห่งแสงบนหน้าผากของลูกแต่ละคน มากเท่าที่ลูกซึมซับอำนาจภายในตนเอง มงกุฎแห่งแสงของลูกก็จะเปล่งประกายตามลำดับกันไปตามนั้น บัพดาตาได้มอบพลังทั้งหมดให้กับลูกๆทุกคนอย่างเป็นสิทธิของลูก ลูกแต่ละคนเป็นนายผู้ทรงอำนาจ แต่ลูกก็ทำตามลำดับกันไปในการซึมซับสิ่งนั้น บัพดาตาได้เห็นแล้วว่าลูกทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับพลังทั้งหมด และลูกก็ได้ซึมซับพลังเหล่านั้น อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างในประเด็นหนึ่ง ถ้าลูกถามดวงวิญญาณบราห์มินคนใดพวกเขาจะพูดถึงพลังใดๆได้เป็นอย่างดี พวกเขาจะพูดถึงการบรรลุผลของพวกเขาได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน แต่ความแตกต่างคือ เมื่อจำเป็นต้องใช้พลังพิเศษใดพลังหนึ่ง พลังนั้นจะไม่สามารถใช้ได้ เมื่อเวลาผ่านไป ลูกจะตระหนักว่าจำเป็นต้องใช้พลังพิเศษใด บัพดาตากำลังบอกลูกๆว่า: มรดกของพลังทั้งหมดของลูกมีพลังมากที่ไม่มีปัญหาใดๆจะสามารถมาอยู่เบื้องหน้าลูกได้ ลูกจะต้องเป็นอิสระจากปัญหาทั้งหมด พลังทั้งหมดจำเป็นต้องถูกเก็บไว้ในจิตสำนึกของลูก เพื่อให้ว่าพลังใดก็ตามที่จำเป็นในเวลาใดเวลาหนึ่ง พลังนั้นก็จะปรากฏออกมาเพื่อให้ลูกได้ใช้ เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ จงรักษาเส้นของสติปัญญาของลูกให้ชัดเจน ยิ่งเส้นของสติปัญญาของลูกมีความสะอาดและชัดเจนมากเท่าใด เนื่องจากพลังในการตัดสินใจที่เฉียบแหลมของลูก ลูกก็จะยังสามารถใช้พลังเฉพาะที่ลูกต้องการในเวลาอันได้มากขึ้นเท่านั้น ตามเวลานั้น บัพดาตาต้องการที่จะเห็นลูกทุกคนปราศจากอุปสรรค ปราศจากปัญหา และปราศจากความพยายามที่ยากลำบาก(อย่างหนัก) ลูกทุกคนต้องกลายเป็นสิ่งนี้ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นระยะเวลาานาน ลูกได้เห็นชั้นสการ์พิเศษที่บราห์มาบายามี: การให้ทานในทันทีและการทำบุญอันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของชีวิตของท่าน การให้ทานที่ท่านให้นั้นเกิดขึ้นทันที ท่านนำทุกสิ่งไปปฏิบัติในทันที คุณสมบัติพิเศษของพ่อบราห์มาคือพลังในการตัดสินใจของท่านนั้นรวดเร็วมากเสมอ บัพดาตาเห็นผลลัพธ์ ท่านต้องพาทุกคนกลับบ้านพร้อมกับท่าน ลูกทุกคนจะไปด้วยกันกับบัพดาตาใช่ไหม? หรือลูกจะตามไป? ในเมื่อลูกต้องกลับไปกับท่าน ดังนั้นจงทำตามพ่อบราห์มา ในการแสดงการกระทำต่างๆ ทำตามพ่อบราห์มา และในสภาพของลูก ให้ทำตามพ่อชื่อว่าไม่มีตัวตน ลูกรู้วิธีที่จะทำตามใช่ไหม?

ลูกดับเบิลโพเรนเนอร์รู้วิธีที่จะทำตามหรือไม่? มันง่ายที่จะทำตามใช่ไหม? เนื่องจากลูกเพียงแค่ต้องทำตาม คำถามทั้งหมดของลูกว่า "ทำไม" "อะไร" และอย่างไร?" ก็จบสิ้นลง ลูกทุกคนเคยมีประสบการณ์ว่าพื้นฐานของความคิดที่ไร้ประโยชน์คือ "ทำไม" "อะไร" และ "อย่างไร?" สิ่งเหล่านี้ที่จะกลายเป็นเครื่องมือ (สำหรับความคิดที่ไร้ประโยชน์) เมื่อลูกทำตามพ่อคำพูดเหล่านี้จะจบสิ้นลง ไม่ใช่ "อย่างไร" แต่ "เป็นเช่นนั้น" สติปัญญาของลูกจะตัดสินใจทันทีว่า "ดำเนินไปในลักษณะนี้ ทำอย่างนี้" ดังนั้นบัพดาตาจึงให้สัญญาแก่ลูกๆทุกคนเป็นพิเศษ ไม่ว่าลูกจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือว่าลูกเป็นคนเก่าแก่: รักษาจิตใจของลูกให้สะอาด! ลูกหลายคนยังคงมีคราบรอยเปื้อนที่เล็กหรือใหญ่ของความคิดในเชิงลบและไร้ประโยชน์อยู่ในจิตใจ เนื่องจากคราบรอยเปื้อนเหล่านี้ ความเร็วของความพยายามที่สูงส่งหรือความพยายามอันเข้มแข็งของลูกจึงหยุดชะงักลง บัพดาตาให้ครีมนต์แก่ลูกอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ท่านให้ครีมนต์อะไรแก่ลูก? ให้มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่บริสุทธิ์อยู่ในจิตใจของลูกแก่ทุกดวงวิญญาณอยู่เสมอ นี่คือนิยามที่สะอาด มีทัศนคติของการยกระดับผู้ที่ประณามลูก นี่คือนิยามที่สะอาด การมีความคิดที่ไร้ประโยชน์เกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นไม่ใช่การมีจิตใจที่สะอาด ดังนั้น จงรักษาจิตใจให้สะอาด และรักษาสติปัญญาให้สะอาดและชัดเจน ตัดสินตนเอง! ตรวจสอบตนเองด้วยความใส่ใจ ไม่ใช่เพียงผิวเผินว่า "ฉันไม่เป็นไร! ฉันโอเคดี!" ไม่เลย! ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ดูและตรวจสอบตนเอง จิตใจและสติปัญญาของลูกชัดเจนหรือไม่? จิตใจและสติปัญญาสูงส่งหรือไม่? เมื่อเป็นเช่นนั้นเท่านั้น ลูกก็จะสามารถทำให้สภาพของลูกเป็นแสงและเบาสบายได้ นี่เป็นวิธีที่ง่ายดายที่จะทำให้สภาพของลูกเท่าเทียมกับพ่อ ลูกไม่สามารถฝึกฝนสิ่งนี้ได้ในเวลาสุดท้าย ลูกจำเป็นต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แล้วลูกรู้วิธีในการตรวจสอบหรือไม่? ตรวจสอบตนเองไม่ใช่คนอื่น! บัพดาตาได้เคยบอกบางสิ่งที่น่าสนใจแก่ลูกก่อนหน้านั้นเช่นกัน การมองเห็นระยะไกลของลูกหลายคนนั้น

ทรงพลังมาก แต่การมองเห็นระยะสั้นของพวกเขาอ่อนแอ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงฉลาดมากเมื่อเป็นเรื่องของการตัดสินใจอื่น อย่ากลับมาอ่อนแอเมื่อต้องตรวจสอบตนเอง

บัปเตดาเคยบอกลูกก่อนหน้าว่าตอนนี้ลูกมั่นคงมากขึ้นในการคิดว่าตนเองเป็นบราห์มากุมารหรือบราห์มากุมารี ลูกคิดอย่างไรในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา? “ฉันเป็นบราห์มา กุมารี” “ฉันเป็นบราห์มา กุมาร” “ฉันเป็นดวงวิญญาณบราห์มิน” ทำให้การตระหนักรู้ของลูกและธรรมชาติของลูกเป็นธรรมชาติด้วยวิธีนี้: เมื่อลูกตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤต ให้คิดว่า “ฉันเป็นเทวดานางฟ้า” จงทำให้สิ่งนี้มั่นคง: ฉันซึ่งเป็นเทวดานางฟ้าได้เข้ามาสู่ร่างกายที่มีตัวตนนี้ตามศรัทธาของพระเจ้า เพื่อให้ข่าวสารแก่ทุกคนและเพื่อกระทำกรรมอันสูงส่ง ทันทิที่ทำงานของลูกเสร็จสิ้น จงมั่นคงในสภาพของความสงบของลูก เข้าสู่สภาพที่สูงส่งของลูก มองเห็นผู้อื่นในรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของพวกเขา ทักษะของลูกนี้จะค่อยๆทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเทวดานางฟ้า สายตาของลูกจะสร้างผลกระทบต่อผู้อื่น มั่นคงไหมว่าลูกเป็นเทวดานางฟ้า? ลูกได้ทำให้สิ่งนี้มั่นคงสำหรับตัวลูกเองแล้วหรือ “ฉันคือเทวดานางฟ้า”? ลูกทุกคนได้รับพรของการเป็นเทวดานางฟ้าแล้ว ลูกสามารถกลายเป็นเทวดานางฟ้าได้หรือไม่? นั่นคือลูกสามารถกลายเป็นแสงและเบาสบายภายในหนึ่งวินาทีได้หรือไม่? ลูกสามารถกลายเป็นสิ่งนี้ได้ไหม? ลูกฝึกคิดและกลายเป็นสิ่งนี้ในหนึ่งวินาที ไม่ใช่ในหนึ่งนาที่หรือไม่? ไม่ใช่ในสิบวินาที แต่ในหนึ่งวินาที? อัจชะ ผู้ที่สามารถเป็นเช่นนี้ได้ในหนึ่งวินาที ไม่ใช่สองวินาที แต่เพียงแค่นั้นหนึ่งวินาที ตบมือด้วยมือข้างเดียว (ยกมือขึ้น) ไม่ใช่สองมือ! ลูกสามารถกลายเป็นสิ่งนี้ได้หรือไม่? อย่ายกมือขึ้นแบบนั้น! ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์ไม่ได้ยกมือ สิ่งนี้ต้องใช้เวลาหรือไม่? อัจชะ ผู้ที่รู้สึกว่าคุณต้องการเวลาสักหน่อย ผู้ที่ไม่สามารถเป็นสิ่งนี้ได้ในหนึ่งวินาที แต่ต้องการเวลาสักหน่อย ยกมือขึ้น! (หลายคนยกมือ) นี่ก็เป็นสิ่งที่ดี! อย่างไรก็ตามข้อสอบในนาทีสุดท้ายจะมาในหนึ่งวินาที แล้วลูกจะทำอย่างไร? มันจะมาในทันทีทันใด มันจะเป็นหนึ่งวินาที ไม่เป็นไร ลูกยกมือแล้วลูกก็ตระหนักถึงเรื่องนี้!! นี่ก็ดีมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกต้องไม่ฝึกฝนภายใต้การบีบบังคับ (เนื่องจากสถานการณ์ภายนอก) แต่ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้ อย่างเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นอย่างมาก โอเค! แม้กระนั้นบัปเตดาจะยังคงให้เวลาแก่ลูกเพิ่มขึ้นอีกหน่อย ลูกต้องการเวลาเท่าไร? ลูกต้องการเวลาจนถึงสิ้นปี 2000 หรือไม่? ลูกทุกคนได้ออกมาทำทนายศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ลูกตีกองเหล่านั้ ลูกจำสิ่งนี้ได้ไหม? ลูกออกมาทำทนายว่าโลกยุคทองจะมาถึงหรือลูกจะสร้างบรรยากาศนั้นขึ้นมา ลูกได้ออกความทนายนี้แล้วใช่ไหม? ดังนั้นจนถึงตอนนั้นยังคงมีเวลาอีกมาก ลูกแต่ละคนต้องให้ความใส่ใจกับตนเองมากขึ้น ไม่ใช่คำถามที่ว่าลูกสามารถทำได้หรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าลูกต้องให้ความใส่ใจกับตนเอง ตัวอย่างเช่น ลูกต้องใช้เวลานานเท่าไรที่จะเข้ามามีจิตสำนึกที่เป็นร่าง? สองวินาทีไหม? เมื่อลูกเข้ามาสู่จิตสำนึกที่เป็นร่าง แม้ว่าลูกไม่ต้องการก็ตาม ต้องใช้เวลานานแค่ไหน? ต้องใช้เวลานานเท่าไร? หนึ่งวินาทีไหม? หรือแม้กระทั่งว่าน้อยกว่านั้นอีก? ลูกไม่ตระหนักรู้ด้วยซ้ำว่าลูกกลับมา มีจิตสำนึกที่เป็นร่าง ดังนั้นจงฝึกฝนสิ่งนี้เช่นกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม ลูกน่าจะไม่ได้ตระหนักว่าลูกมีจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพที่ทรงพลัง ให้สภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกเป็นไปโดยธรรมชาติ เมื่อลูกทำให้ธรรมชาติของลูกเป็นเหมือนเทวดานางฟ้า ธรรมชาตินี้จะทำให้สภาพของลูกเป็นธรรมชาติ ดังนั้นบัปเตดาควรถามลูกอีกครั้งหลังจากผ่านไปนานแค่ไหน? ลูกต้องการเวลามากเท่าไร? แจนตี พุดลี! ลูกต้องการนานแค่ไหน? พุดลีในนามของทุกคนในต่างประเทศ ลูกต่างชาติต้องการนานแค่ไหน? जानी พุดลี! (ดาดีจีกกล่าว: มันจะเกิดขึ้นวันนี้ มันจะไม่เกิดพรุ่งนี้) ถ้ามันเกิดขึ้นวันนี้ ตอนนี้ลูกทุกคนก็กลายเป็นเทวดานางฟ้าแล้ว ไม่ใช่ว่าลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้ แต่ว่าลูกเป็นสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม หากลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้ แล้วเมื่อไรล่ะ? วันนี้บัปเตดาเปิดเผยชั้นสการอะไรของบราห์มาบาบา? การให้ทานในทันที การทำบุญที่ยิ่งใหญ่!

บัปเตดารักลูกทุกคน ดังนั้นท่านจึงคิดว่าไม่มีลูกคนไหนของท่านที่จะด้อยไปกว่านี้ ทำไมลูกถึงตามลำดับกันไป? คงจะดีมากถ้าลูกทุกคนกลายเป็นอันดับหนึ่ง! อัจชะ

บัปเตดาพูดกับบราเธอร์และซิสเตอร์ของฝ่ายผู้บริหาร (Administrators Wing):

ลูกได้สร้างโปรแกรมอะไรในบรรดาพวกลูกเอง? ลูกได้สร้างแผนสำหรับความเพียรพยายามอย่างเข้มข้นซึ่งลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งจะสามารถงานนี้มาอยู่ในมือของลูกเองได้หรือไม่? ลูกต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารงานทั้งหมดใช่หรือไม่? ลูกเคยคิดบ้างไหมว่างานนี้สามารถทำได้ง่ายดายและจะแพร่กระจายได้อย่างไร? อย่างน้อยลูกได้วางแผนที่จะส่งข่าวสารถึงเครื่องมือที่อยู่ในเมืองใหญ่เป็นการส่วนตัวหรือไม่? อย่างน้อยพวกเขาควรเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านทางจิตวิญญาณและจะต้องเกิดขึ้น นี่คือสาเหตุที่ฝ่ายนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปลูกให้ผู้คนในสายอาชีพของลูกตื่นตัว ดังนั้นบัปเตดาจึงพอใจที่ได้เห็นงานรับใช้ที่ฝ่ายนี้กำลังทำอยู่

อย่างไรก็ตาม ท่านต้องการเห็นผลลัพธ์ด้วยเช่นกันว่าแต่ละฝ่ายได้รับใช้ผู้ที่อยู่ในฝ่ายของตนเองและส่งข่าวสารนี้ไปให้พวกเขาขนาดไหน? หรือลูกแค่ปลุกพวกเขาให้ตื่นตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น? ลูกได้ทำให้พวกเขาเป็นมิตรของลูกหรือไม่? มิตรที่ให้ความร่วมมือไหม? ลูกอาจไม่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นบราห์มา कुमार แต่ลูกได้ทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรที่ให้ความร่วมมือหรือไม่?

บัพดาากำลังพูดสิ่งนี้กับทุกฝ่าย ผู้นำศาสนา ดวงวิญญาณที่สำคัญที่สุดไม่ได้มา แต่อย่างน้อยบรรดาผู้ที่มาทั้งหมดก็มารวมตัวกันบนเวทีเดียวกัน และทุกคนก็กล่าวว่าเวลานี้เราต้องมารวมตัวกันและเผยแพร่พลังทางจิตวิญญาณ ในทำนองเดียวกัน ทุกคนในฝ่ายใดก็ตามที่มาจะต้องบรรลุในผลลัพธ์สามประการ ประการแรก ทุกคนในอาชีพนั้นได้รับข่าวสารมากน้อยเพียงใด? ประการที่สอง ผลลัพธ์นั้นคือการมองเห็นความเป็นทางจิตวิญญาณนั้นมีความจำเป็นและพวกเขาสามารถร่วมมือกันได้เช่นกัน พวกเขาจะไม่ได้กลายเป็นนักเรียนประจำ แต่พวกเขาสามารถให้ความร่วมมือได้ งานรับใช้อะไรก็ตามที่แต่ละฝ่ายได้กระทำมาจนถึงตอนนี้ เช่นเดียวกับผู้นำศาสนาที่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่ปี ในทำนองเดียวกันให้เชิญบุคคลจากแต่ละฝ่ายมาหนึ่งคน อันดับแรก ทำในอินเดียนก่อน แล้วลูกจึงค่อยทำในระดับสากลได้ ให้บรรดาผู้ที่อยู่ในระดับต่างๆ ในทุกฝ่ายมารวมตัวกันและรู้สึกว่าคุณเองควรให้ความร่วมมือ อะไรคือผลลัพธ์ของงานรับใช้ประเภทนี้จากแต่ละฝ่ายจนถึงตอนนี้? ลูกวางแผนอะไรสำหรับอนาคต? หากบุคคลหนึ่งจากแต่ละฝ่ายรักษาเป้าหมายนี้ไว้และนำผู้อื่นให้เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น และแล้วดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากแต่ละฝ่ายก็สามารถมารวมกันเป็นกลุ่มได้ และกลุ่มก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ เมื่อพวกเขาได้มาพบเจอกัน พวกเขาจะพัฒนาความจริงและความกระตือรือร้นเช่นกัน ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดจะจัดกระจายกันไป มีมากมายในเมืองหนึ่ง และมีมากมายขนาดนี้ในอีกเมืองหนึ่ง มีคนที่ดีมาก อย่างไรก็ตามก่อนอื่น จัดให้มีการชุมนุมของดวงวิญญาณเหล่านี้ จากนั้นจึงเชิญพวกเขาทั้งหมดให้มารวมตัวกันที่มธูบัน แล้วลูกจะมีแผนอะไรเช่นนั้นบ้างไหม? ลูกต้องได้ทำบางสิ่งอย่างแน่นอน ลูกมีแผนเช่นนั้นหรือไม่? ผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ส่งข้อความมาว่ามีมากมายจะจัดกระจายกันไปในทุกหนแห่ง แค่มองดูที่บาร์ดเพียงอย่างเดียว! ดวงวิญญาณดีๆมากมายได้ปรากฏตัวในสถานที่ที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็ยังคงอยู่อย่างแฝงตัว จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้มารวมตัวกันและแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างอย่างมากและทำให้พวกเขาใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อาจมีห้าคนในแผนกหนึ่ง แปดคนในอีกแผนกหนึ่ง และยี่สิบห้าถึงสามสิบคนในอีกแผนกหนึ่ง พาพวกเขาเข้ามาในชุมนุมในลักษณะนี้ แล้วพวกเขาจะสามารถก้าวหน้าไปได้ ความจริงใจและความกระตือรือร้นของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นเวลานี้ลูกควรได้ผลลัพธ์ของทุกฝ่ายที่รับใช้มาจนถึงตอนนี้ แล้วลูกทุกคนได้ยินสิ่งนี้ไหม? ลูกเหล่านั้นจากทุกฝ่ายกำลังฟังสิ่งนี้อยู่หรือไม่? ลูกพิเศษจากแต่ละฝ่ายที่ปรากฏตัวในวันนี้ ยกมือขึ้น! มีลูกหลายคน ดังนั้นตอนนี้จงส่งผลลัพธ์นี้ว่าใครและจำนวนเท่าใดที่ให้ความร่วมมือกับลูกและมากมายขนาดไหน ลูกจะได้รับการบอกในภายหลังเกี่ยวกับโปรแกรมที่ลูกควรจัดสำหรับพวกเขา จะมีการจัดโปรแกรมซึ่งให้ความสนุกสนานสำหรับพวกเขา สิ่งนี้โอเคไหม?

มธูบัน: ผู้ที่มาจากมธูบันไม่ควรจะอยู่ว่างๆและปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลย ลูกต้องการที่จะอยู่ว่างๆโดยไม่ทำอะไรไหม? ลูกต้องการที่จะอยู่อย่างไม่ว่างเว้นใช่ไหม? หรือลูกเหนื่อยล้า? ลูกมีวันหยุดสัปดาห์เป็นระยะๆ ลูกต้องมีสิ่งนี้อย่างไรก็ตาม ให้มีโปรแกรมแล้วโปรแกรมเล่าเช่นกัน เพื่อที่ลูกจะรักษาความจริงใจและความกระตือรือร้นเอาไว้ได้ มิฉะนั้น ดาดีจะบอกว่า: เมื่อพวกเขาไม่มีงานรับใช้ทำ ก็มีการพรั่บ่น บาบาคควรบอกลูกเกี่ยวกับการพรั่บ่นนี้หรือไม่? ดาดีบอกว่าพวกลูกทุกคนต้องการที่จะไปยังเมืองและหมู่บ้านของตนเอง ลูกบอกว่าลูกต้องการจะไปเยี่ยมเยียนพวกเขา ว่าลูกต้องการจะไปเยี่ยมและทำงานรับใช้บางอย่างที่นั่น นี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำให้ลูกไม่ว่างเว้นอยู่เสมอมองเป็นเรื่องที่ดี หากลูกยังคงอยู่ก็จะเป็นเรื่องดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ บัพดาขอแสดงความยินดีหลายล้านเท่ากับชาวมธูบันเพราะคุณสมบัติพิเศษของลูกอย่างหนึ่ง ไม่แม้แต่ร้อยเท่า แต่หลายล้านเท่า! ยินดีกับคุณสมบัติพิเศษอะไร? ชาวมธูบันมีความรักอย่างลึกซึ้งที่จะรับใช้ใครก็ตามที่มาเยือน โดยที่อะไรก็ตามที่อยู่ภายในพวกเขาจะถูกซ่อนไว้ ดูเหมือนพวกเขาทั้งหมดจะอะแอะมาก ดูเหมือนพวกเขาจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บรรดาผู้ที่มาเยือนที่นั้นก็มิใช่ข้อสังเกตมีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพวกเขาจากไปคือ: แต่ละคนที่นี่ดูเหมือนเทวดานางฟ้า ในเวลานั้นลูกพัฒนาพลังพิเศษ ดังนั้นคุณสมบัติพิเศษนี้ของลูกจึงดีมาก ลูกมีประกายของงานรับใช้ ดังนั้นบัพดาจึงมอบใบประกาศนียบัตรนี้ให้กับลูก ลูกควรได้รับการแสดงความยินดีใช่ไหม? ดังนั้นอย่างน้อยก็ขอตอบมือให้กับชาวมธูบัน! ดีมาก! ในเวลานั้นแม้แต่บัพดาก็มาเยี่ยมเยียนลูกทุกคน ไม่ใช่ลูกทุกคนจะตระหนักถึงเรื่องนี้ แต่บัพดาก็มาเยี่ยมเยียนลูกเช่นกัน ดังนั้นความพิเศษของมธูบันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นไปอีก อัจจะ

ฝ่ายสื่อสารมวลชน (Media Wing): ฝ่ายสื่อสารมวลชนได้เริ่มต้นในต่างประเทศแล้วใช่ไหม? บัพดาเห็นว่าขณะนี้มีความ

พยายามที่ดีในด้านสื่อ ชาวจากที่นี่เริ่มเข้ามาในหนังสือพิมพ์และลูกก็รับใช้พวกเขาด้วยความรัก อย่างน้อยลูกก็รับใช้พวกเขาแล้ว! ดังนั้นลูกจะได้รับผลของความพยายามที่ลูกทำ เช่นเดียวกับที่ลูกใช้เวลากับคนที่วิ ลูกก็ควรใช้เวลากับคนหนังสือพิมพ์เป็นพิเศษเช่นกัน มันมาทุกวันใช่ไหม? (การบรรยายของซีลูเบน) ดังนั้นนี่เป็นความก้าวหน้าที่ดี ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีมากเมื่อได้ฟังสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกันให้มีบทความโดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์ด้วยสัปดาห์ละครั้งหรือวันเว้นวันโดยบอกว่าขณะนี้ถึงเวลาที่จะเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณแล้ว ใช้ความพยายามเช่นนี้! อันที่จริงลูกประสบความสำเร็จและคอนเนกชั่นของลูกก็กำลังเพิ่มขึ้น เวลานี้แสดงความมหัศจรรย์ผ่านหนังสือพิมพ์ ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? กลุ่มนี้ทำได้ไหม? ผู้ที่จะทำสิ่งนี้ ยกมือขึ้น เมื่อมีความจริงใจและความกระตือรือร้นย่อมมีความสำเร็จ ทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นไปได้? ในท้ายที่สุดแล้วเวลานั้นก็จะมาถึงที่สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่ลูกเพื่อให้ลูกได้ใช้ จะมีการเสนอให้กับลูก พวกเขาจะเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกและต้องการบางอย่างเป็นการตอบแทน โดยพูดว่า "ให้บางสิ่งบางอย่างแก่เรา มอบบางสิ่งให้กับเรา!" ยอมรับความช่วยเหลือจากเรา! ในปัจจุบันลูกต้องบอกพวกเขาว่า "จงให้ความร่วมมือ!" แล้วพวกเขาจะร้องขอว่า "ให้เราร่วมมือกับท่านเถิด!" ทำให้ประเด็นนี้มั่นคง: เทวดานางฟ้า! เทวดานางฟ้า! เทวดานางฟ้า! จากนั้นดูว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน ลูกจะไม่ต้องไล่ตามพวกเขา แต่พวกเขาจะไล่ตามลูกโดยอัตโนมัติเหมือนดั่งเงา พวกเขากำลังรอเพียงเพราะว่าเวทีของลูกยังรออยู่ จงพร้อมเสมอ และจากนั้นก็จะเป็นเพียงเรื่องของการเปิดสวิตช์เท่านั้นเอง! ลูกทำได้ดีมากและจะทำเช่นนี้ต่อไป

ถึงดวงวิญญาณที่มีอำนาจในการปกครองตนเองทุกหนแห่งในดินแดนนี้และในต่างแดน ผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปที่มีร่างกายหรือในรูปที่ละเอียดอ่อนที่กำลังเฉลิมฉลองการพบปะ ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่เปิดเผยสิทธิอันสูงส่งของตนในพฤติกรรมและบนใบหน้าของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นผู้ที่ทำตามบรรพชาดาในทุกอย่างก้าว ถึงผู้ที่รักษาจิตใจให้สะอาดและสติปัญญาของตนให้กระจ่างชัดอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่เพียรพยายามอย่างเข้มข้นโดยธรรมชาติเช่นนั้น ถึงลูกที่เป็นแสงและเบาสบายที่อยู่กับพ่ออยู่เสมอและจะกลับบ้านไปพร้อมกับพ่อ ด้วยความรัก ความระลึกถึง และนมัสตจากบรรพชาดา

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในขณะที่ไม่ได้รับอิทธิพลและละวาง

การเป็นผู้ที่มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัดหมายถึงการไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ และมีความรักต่อพ่ออยู่เสมอ ธรรมชาติของความรักนี้ทำให้ลูกละวาง หากลูกไม่รักพ่อ ลูกจะไม่สามารถละวางได้และจะมีความผูกพันยึดมั่นบางอย่าง ผู้ที่รักพ่อจะอยู่เหนือสิ่งดึงดูดทั้งหมด นั่นคือพวกเขาอยู่อย่างละวาง กล่าวกันว่านี่คือสภาพของการมีภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดที่มีขีดจำกัด ผู้ที่ใช้สิ่งสร้างหรือสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างในขณะที่มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเหล่านั้นคือราช รัช ที่มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด

คติพจน์: เมื่อมีความสะอาดและความซื่อสัตย์อยู่ในหัวใจ พระเจ้าก็พอใจ

*** โอม ขานติ ***